

รายงานการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมริมบึง เทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา  
\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำพล นาสมพันธ์	ประธานสภาเทศบาลตำบลฯ	อำพล นาสมพันธ์	
๒	นายฉลอง ทัพธานี	รองประธานสภาเทศบาลฯ	ฉลอง ทัพธานี	
๓	นายันทา วิเชียรชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	นันทา วิเชียรชัย	
๔	นายทวีคิด อุปกา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ทวีคิด อุปกา	
๕	นายธนเดช มาคางามเมือง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ธนเดช มาคางามเมือง	
๖	นางอภิวัน แก้วลี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	อภิวัน แก้วลี	
๗	นายคำเบา วิชาชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	คำเบา วิชาชัย	
๘	นายคณิต วิชาชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	คณิต วิชาชัย	
๙	นายสมบูรณ์ ครเสนา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สมบูรณ์ ครเสนา	
๑๐	นายอุดม นาสมพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	อุดม นาสมพันธ์	
๑๑	นายเสถียร นาสุนทร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	เสถียร นาสุนทร	
๑๒	นายธรรรงค์ นิตยารจน์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	ธรรรงค์ นิตยารจน์	

ผู้ลาประชุม - ไม่มี -

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ศรีจินดา	นายกเทศมนตรีฯ	ปรีชา ศรีจินดา	
๒	นายสากล ครเสนา	รองนายกเทศมนตรีฯ	สากล ครเสนา	
๓	นายสมภีร์ เขตมนตรี	รองนายกเทศมนตรีฯ	สมภีร์ เขตมนตรี	
๔	นายสุวรรณ์ นาสวาส	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	สุวรรณ์ นาสวาส	
๕	นายอานันท์ ครเสนา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	อานันท์ ครเสนา	

เมื่อได้เวลาประชุม นายธรรรงค์ นิตยารจน์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม คือผู้มาประชุมทั้งหมด ๑๒ คน จึงได้ให้สัญญาณ

/นายอำพล...

นายอำพล นาสมฝัน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา ประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

สำนักงานอำเภอเมืองชัยแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัย เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

- มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา รับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ญัตติที่ ๕.๑.เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๓ เห็นชอบ)

ประธานสภาฯ

-ก่อนที่จะมีการพิจารณาญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๓ เห็นชอบ) ขอแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น และสภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนาได้กำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยเวลาและสถานที่ในการเสนอคำแปรญัตติมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง  
กิจการสภา สำนักงานเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  
ห้องกิจการสภา สำนักงานเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ

โดยมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งถูกต้องและชอบด้วยระเบียบแล้วนั้น ลำดับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

#### ประธานกรรมการแปรญัตติ

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา ได้มีมติในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้มีการเสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นับแต่ สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และที่ประชุมมีมติกำหนดตั้งแต่วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และตามระยะเวลาดังกล่าวไม่มีท่านใดเสนอคำแปรญัตติ

#### ประธานสภาฯ

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขึ้น แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น วันนี้ก็เป็น การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระ ๓ เพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการประกาศให้ใช้เป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอมติที่ประชุม

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

-มีมติในการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระ ๓ ดังนี้

๑.มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตรา เป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เสียง

๒.ไม่เห็นชอบให้ตรา เป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน - เสียง

๓.งดออกเสียง จำนวน - เสียง

**ญัตติที่ ๕.๒.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗**

นายกเทศมนตรี

การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯงบประมาณ ๘๔๖ บาท โดย โอนงบประมาณมาจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือน พนักงาน เนื่องจากจำนวน สัตว์เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔๑ ตัว

ที่ประชุม

-ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับการลงมติดังนี้

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งเพิ่ม จำนวน ๑ รายการตามที่เสนอ จำนวน ๑๑ เสียง

๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ จำนวน - เสียง

๓) งดออกเสียง จำนวน - เสียง

การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการโครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล.หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยพัฒนา โดยทำการเทลาน ค.ส.ล.ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน

๒.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง

/สาธารณสุข...

สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างป้ายกล่องไฟ (Light box) แบบสองหน้า งบประมาณ ๕๑,๖๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณมาจาก แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลช่องชัยพัฒนา ในกรณีครบวาระจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตาม กฎหมายหรือมีเหตุอื่นใดที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง

๓.แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวด รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณมาจาก แผนงานการศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

๔.แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเหล่าแดง จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท โดย โอนงบประมาณมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา ใน กรณีครบวาระจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายหรือมีเหตุอื่นใดที่ต้อง จัดให้มีการเลือกตั้ง

ประธานสภา  
นายกเทศมนตรี

-ขอให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  
-ขอชี้แจงดังนี้

๑)โครงการโครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล.หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ช่องชัยพัฒนา โดยทำการเทลาน ค.ส.ล.ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากลานหน้า เทศบาลชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ประกอบกับช่วงเวลานี้เป็นฤดูฝน มีน้ำขัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาล ตำบลช่องชัยพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

๒)โครงการก่อสร้างป้ายกล่องไฟ (Light box) แบบสองหน้า งบประมาณ ๕๑,๖๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนที่อยู่นอกเขตและในเขต เทศบาลฯ ได้รับทราบสถานที่ตั้งของเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา ในการมา ติดต่อราชการ อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

๓) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดประสานงานมายังองค์การปกครองส่วน  
ท้องถิ่นดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่  
ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ  
ราชพิธีบรมราชาภิเษก) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ ในหลวงรัชกาล  
ที่ ๑๐ ประกอบกับเพื่อเป็นโอกาสที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อจะพัฒนาจะได้มีการ  
พัฒนาและจัดทำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ  
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานอย่างเป็นทางการ  
รูปธรรม

๔) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเหล่าแดง จำนวน

๖๙,๐๐๐ บาท ด้วยเทศบาลตำบลห้วยซ้อพัฒนาได้รับรายงานความเสียหายที่  
เกิดขึ้นกับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเหล่าแดง มีการทรุดตัวของตลิ่งลำน้ำซี  
บริเวณโรงสูบน้ำ สถานที่ตั้ง ณ บ้านท่าแห่ หมู่ที่ ๑๐ และจากการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองช่างได้พบความเสียหาย ดังนี้

-ที่ดินบริเวณชายตลิ่งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเหล่าแดงมีการทรุดตัว  
เป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ ที่ทรุดตัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร การ  
ทรุดตัวของหน้าดินลึกประมาณ ๘ เมตร

-จากสาเหตุการทรุดตัวทำให้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐  
เซนติเมตรมีการหักตัวจากการพังทลายของหน้าดิน

-เสาดอหม้อจำนวน ๒ ท่อนที่ใช้รองรับท่อส่งน้ำได้พังทลายไปกับการทรุด  
ตัวของดิน

-เสาไฟฟ้าจำนวน ๒ ต้นที่ใช้ในการรองรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าได้พังทลาย  
ไปกับหน้าดินและถูกทับถม

-ท่อตัวหนอนที่ต่อจากตัวเครื่องขาดออกเป็นสองท่อนแต่ยังมีท่อตัวหนอน  
สำรองที่สามารถใช้งานได้และกองช่างได้ประมาณการความเสียหายและ  
งบประมาณในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยใช้  
งบประมาณ ๖๙,๐๐๐ บาท

รายละเอียดทั้ง ๔ โครงการปรากฏตามเอกสารที่เสนอ ด้วยเหตุผลและ  
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามโครงการทั้ง ๔ โครงการที่เสนอขออนุมัติตั้งจ่าย  
รายการใหม่เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการอาจ  
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน เช่น โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ  
ด้วยพลังงานไฟฟ้าเหล่าแดง ดังนั้นจึงขอให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาถึง  
เหตุผลและความจำเป็นในการพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือตั้งกระทู้สอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ โครงการตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ หรือไม่
นายธนเดช มาศงามเมือง	-ขอทราบพื้นที่ในการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่าได้ดำเนินการ ณ สถานที่แห่งใด
นายกเทศมนตรี	-พื้นที่ดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เห็นว่าบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากอยู่บริเวณทางเข้าเทศบาลฯ ประกอบกับเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือตั้งกระทู้สอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ โครงการตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	-ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับการลงมติดังนี้ ๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการตามที่เสนอ จำนวน ๑๑ เสียง ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ จำนวน - เสียง ๓) งดออกเสียง จำนวน - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๒๐ น.	